

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓

วันแห่งความรัก : วันวาเลนไทน์

ถ้าจะถามว่าวันแห่งความรักนั้นมีที่มาอย่างไร ใคร ๆ ก็คงอยากรู้ ก่อนที่จะรู้เรื่องราวของวันแห่งความรัก อยากรู้ให้ถามใจตัวเองว่า อยากรู้ว่ามีวันแห่งความรักมาถึงเราบ้างไหม อยากรู้ว่ามีคนรักเรา และเราก็อยากรักคนอื่นด้วยมีบ้างไหม คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีก็จะต้องเป็นคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจ เพราะวันนี้เป็นวันที่ส่งความรักถึงกัน เป็นวันพิเศษสำหรับคนที่มีความรัก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เชื่อกันว่า ในวันนี้ “คิวปิด เทพเจ้าแห่งความรัก” จะแปลงศรมาปักอกบรรดาชายหญิงทั้งหลายให้เกิดความรักต่อกันและกัน

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า วันวาเลนไทน์ มีต้นเค้ามาจากเทพกาลลูเปอร์คาเลีย (Lupercalia) ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวโรมันโบราณจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ยูโนเทวีแห่งสตรีเพศ การสมรสและการให้กำเนิด ชายชาวโรมันจะติดชื่อหญิงสาวที่จะเป็นคู่ของตนในระหว่างเทศกาลนี้ไว้ที่แขนเสื้อ หญิงชายจะแลกเปลี่ยนของขวัญกัน ฝ่ายหญิงมักจะได้ถุงมืออบน้ำหอม หรือเครื่องประดับต่างๆ ต่อมาชื่อ “ลูเปอร์คาเลีย” ได้กลายมาเป็นวันที่ระลึกของ “เซนต์วาเลนไทน์” ผู้ซึ่งเลื่อมใสในคริสต์ศาสนาอย่างแรงกล้า และคอยให้ความช่วยเหลือชาวคริสต์ที่ถูกตามล่าจากกษัตริย์เคลาดิอุสที่ ๒ แห่งโรมันผู้เกลียดชังชาวคริสต์มาก จนในที่สุดตนเองต้องถูกประหารชีวิต แท้จริงแล้ว ถ้าจะถามว่าวันวาเลนไทน์คืออะไร ก็คงต้องบอกตามที่มาของวันนี้ว่า วันวาเลนไทน์เป็นวันที่ฉลองการรำลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ผู้ซึ่งถูกประหารชีวิตเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นเอง ความดีของท่านได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่คนยกย่องทั่วไปเล่ากันมาว่า พิธีเก่าๆ ยังคงได้รับการสืบทอดมาดังที่กล่าวกันว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ หญิงสาวจะรับประทานไข่ต้ม และปีกไก่ของต้นเบย์ ๕ ใบ ไว้ที่หมอนก่อนเข้านอนในคืนวันวาเลนไทน์ เชื่อกันว่า การกระทำดังกล่าวจะทำให้ฝันเห็นคู่ชีวิตในอนาคต (วิภา ญาณวิเศษ ๒๕๒๒ : ๑๗)

เทศกาลวาเลนไทน์ในช่วงต่อมา จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนการ์ดวาเลนไทน์กันแทนของขวัญ เชื่อกันว่า ดักแห่งออร์ลินส์เป็นบุคคลที่เริ่มทำการ์ดวาเลนไทน์เป็นคนแรก ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในหอคอยแห่งลอนดอน ในปี ค.ศ. ๑๕๑๕ เขาได้เขียนโคลงเกี่ยวกับความรักหรือ “วาเลนไทน์” ให้แก่ภรรยาของเขาในฝรั่งเศส และในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ และ ๑๘ ชายหนุ่มและหญิงสาวที่เป็นคู่รักกัน ก็ทำการแลกเปลี่ยนกัน การ์ดวาเลนไทน์ได้เริ่มแพร่หลายมายังประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามกลางเมือง และไม่นานหลังจากนั้น ก็กลายมาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของทั่วโลกทีเดียว

ในประเทศไทยปัจจุบัน นอกเหนือจากการมอบการ์ดวาเลนไทน์แล้ว หญิงชายยังนิยมส่งดอกกุหลาบแดงให้แก่กัน บางคนให้เฉพาะดอกกุหลาบแดงเป็นสื่อแทนความรักหรือใช้ดอกกุหลาบแดงบอกความในใจของตนให้กับคนที่ตนรักทราบก็มี บางคนให้ทั้งการ์ดวาเลนไทน์ และดอกกุหลาบ บางคนก็จะให้มีของที่ระลึกอื่น ๆ ที่สวยงามมอบไปพร้อมๆ กับดอกกุหลาบและการ์ดวาเลนไทน์ก็มี

การใช้สื่อต่างๆ แทนความรักดังกล่าว ไม่เพียงแต่บอกรักกันเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้น ยังขยายวงกว้างออกไปสู่กลุ่มเพื่อนต่อเพื่อน และยังเป็นกลุ่มลูกมอบสื่อความรักแทนความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่ด้วยเช่นกัน ภาพการสื่อความรักจากกลุ่มต่างๆ นับเป็นภาพแห่งความสวยงาม ความอบอุ่น ความรัก และปรารถนาดีต่อกัน ขอเพียงแต่อย่าเป็นภาพที่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยก็น่าชื่นใจแล้วสื่อรักที่มอบแก่กัน สิ่งเหล่านี้พอจะบอกให้เราทราบได้ว่า เรื่องราวของวาเลนไทน์ยังคงได้รับการสืบทอดและอยู่ในความทรงจำของมนุษย์ พอๆ กับการที่หญิงชายอยากจะบอกความในใจของตนให้แก่คนที่ตนพึงพอใจและความรักที่อยากจะมอบให้ เพราะใครๆ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ากว่าสิ่งใดๆ

ประดับ จันทร์สุขศรี